
ศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
7 กรกฎาคม 2560 

พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าว
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื” ออกอากาศทางโทรทศันร์วมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย วนัศุกร์ท่ี 7 กรกฎาคม 2560 
เวลา 20.15 น. 

  
สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยท่ีรักทุกท่าน 

  
สืบเนื่องจากสุดสปัดาห์นี้ เป็นวันส าคัญทางพทุธศาสนา โดยในเทศกาล “วันอาสาฬหบูชา” ประจ าป ี2560 นี้ นับเป็นสริิ

มงคลอย่างยิ่ง ทีส่มเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธี
บ าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและพิธีเจรญิพระพุทธมนต์ งานสัปดาหเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนา เมือ่วันที ่6 กรกฎาคม ณ พุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

ที่ส าคัญอกีประการหนึ่งคือ รัฐบาลได้ก าหนดให้ “วันเข้าพรรษา” ของทุกปีเป็น “วันงดด่ืมสรุาแหง่ชาติ” ซึ่งปีนี้ ตรงกับ
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ ผมอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันท าบุญ ท ากุศล ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
โดยการ “งดด่ืมสรุา” เครื่องดองของเมา ตลอดห้วงเวลาเข้าพรรษา 3 เดือน นับจากนี้ หรือตลอดไป หากใครมีศรัทธาทีแ่รงกล้า มี
ความมุ่งมั่น กส็ามารถละเลิกการดื่มสรุาตลอดไป ตลอดชีวิต ถือเป็นมหากุศล อย่างน้อยหากเลี่ยงไม่ได้ก็ขอให้เป็นการ “ดื่มอยากมี
สต”ิ ส่วน “การดืม่เพือ่เข้าสงัคม” นั้น ผมเห็นว่าเป็นสิ่งทีล่้าหลงัไปแล้วส าหรับสังคมไทยในวันน้ี รวมความไปถึงการสบูบุหรี่ด้วย 

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ยาสูบ “ฉบับใหม่” ที่รัฐบาลนี้ผลักดันเป็นกฎหมาย และมผีลบังคับใช้แล้ว เมื่อ 4 กรกฎาคม 
2560  วัตถุประสงค์หลักคือ การปอ้งกันเยาวชนไม่ให้เป็น “นักสบูหน้าใหม่” การคุ้มครองสุขภาพบุคคลรอบข้างที่ไมส่บูบุหรี่ แต่
ได้รับผลกระทบ “ทางอ้อม” รวมทั้งการควบคุมและเตือน “สิงห์นักสบู” มิให้ฝ่าฝืนสบูบหุรี่ใน “เขตปลอดบหุรี่” ขอให้ช่วยกัน
ดูแลด้วย  

ในการนี้ ผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชน ร่วมกันรกัษา “ศีล 5” ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานของ
ชีวิต จะน าความเจริญมาสูผู่้เครง่ครัดในการปฏิบัติ และเป็น “ประตสูู่ความเสื่อม” ส าหรับผู้ทีล่ะเมิดศีลในแต่ละข้อ ทัง้การฆ่าสัตว์ 
ท าร้ายผูอ้ื่น การลักทรัพย์ การทุจริต การประพฤติผิดในกาม การพูดจาส่อเสียด โกหก บิดเบือน เลื่อนลอย และการดืม่สุรา ใช้ยา
เสพติด  ที่เราต้องละเว้น และเอาตัวออกห่างสิง่เหล่าน้ีดว้ยนะครับ ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่10 ในปีนี้ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ “ทุกพระองค์” รวมทัง้ เพื่อความ
สงบสุขในสงัคมไทยของเราด้วย 
  
พ่ีน้องประชาชนท่ีเคารพครับ 

เศรษฐกจิของประเทศ ห้วงที่ผ่านมา ในเดือนพฤษภาคม มสีญัญาณการขยายตัวต่อเนื่อง จากการส่งออกที่ขยายตัวได้ใน
ระดับสูง รอ้ยละ 13.2 การท่องเที่ยวเตบิโตอย่างต่อเนื่อง รอ้ยละ 3.3  คาดว่าเศรษฐกิจในไตรมาส 2 จะดีกว่าไตรมาสแรก และมี
รายงานผลส ารวจความเช่ือมั่นนักลงทุนต่างชาติในไทย จาก BOI พบว่า ร้อยละ 35.7 มีแผนจะขยายการลงทุนในประเทศไทย และ



ร้อยละ 62.5 จะเดินหน้าลงทุนในไทยตามแผนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ภาพรวมเศรษฐกจิของประเทศ มีความเช่ือมโยงกันในทุก
ระดับ ซึ่งรัฐบาลก็ให้ความ ส าคัญทัง้หมด และด าเนินมาตรการต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน โดยมุง่หวังให้สง่ผลดีทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
แก่พี่น้องประชาชนทุกคน   

อย่างไรก็ตาม “หนี้สิน” ยังเป็นปญัหาปากท้อง ที่รัฐบาลไมอ่าจละเลยได้นะครับ แต่เป็นจุดหมายของแทบทุกมาตรการ
ของรัฐบาล ในการยกระดบัคุณภาพชีวิต เพื่อปลดเปลื้องภาระให้กบัพี่น้องประชาชนหลากหลายกลุ่ม ที่ต้องแบกรับมานาน จนท า
ให้ไม่สามารถจบัจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าจ าเป็นในชีวิตประจ าวันได้เท่าที่ควร ปัจจุบัน “หนี้ครัวเรือน” ของประเทศไทย แม้ว่าจะลดลง
มาอย่างต่อเนือ่ง 5 ไตรมาส ติดต่อกัน แต่ยังอยู่ในระดับที่ยงัต้องลดลงให้ได้อกี โดยข้อมลูล่าสุด เมือ่สิ้นไตรมาส
ที่ 1 ป ี2560 สัดส่วนหนี้ครัวเรือนปรบัลดลง จากร้อยละ 79.8 มาอยู่ที่ร้อยละ 78.6 ของรายได้รวม ของประเทศ ในไตรมาสก่อน 
ทั้งนี้จากการส ารวจหนี้ครัวเรือนและประเมินจากข้อมลูที่มอียู่ พบว่า. 

  
(1) คนไทยเป็นหนี้ต้ังแต่อายุยังน้อย โดยคนอาย ุ30 ปี กว่าครึ่ง มีภาระหนีส้ินแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นหนีจ้ากสินเช่ือส่วน

บุคคลหรือหนี้บัตรเครดิต  
(2) คนไทยเป็นหนีม้ากขึ้น โดยเทียบกับป ี2552 คนไทยที่มีหนีส้ินคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 แต่ในปี

2559 สัดส่วนน้ีเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 30 รวมถึงมลูค่าของยอดหนี้ที่เพิ่มข้ึนมากกว่า 2 เท่า 
(3) คนไทยแบกหนี้มานาน เห็นได้จากพี่นอ้งประชาชนที่เข้าใกล้วัยเกษียณ แม้มีรายได้มากข้ึน เริ่มมรีายจ่ายฟุ่มเฟือย

น้อยลง ไม่ต้องผ่อนบ้าน ผ่อนรถ แต่เห็นได้ว่าปริมาณหนี้ไม่ได้ลดลงตามไปด้วยเท่าไหร่  
ทั้งนี้ ปัญหาหนี้ครัวเรือนน้ี ถือเป็นปัญหาทีส่ะท้อนให้เห็นถึงความเหลือ่มล้ าของประเทศของประชาชน ที่ต้องเร่งขจัดปัด

เป่าโดยเร็ว และถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตรส์ าคัญทีร่ัฐบาลพยายามเดินหน้าแก้ไขมาโดยตลอด ให้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้
อย่างบรูณาการและยั่งยืน ซึง่ที่ผ่านมาได้มีการด าเนิน การแก้ไขปัญหาหนี้ให้กบัพี่น้องประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ อาทิ 

กลุ่มแรก คือเกษตรกร ได้มีการรับข้ึนทะเบียนข้อมลูหนีส้ินเกษตรกรในระดับหมูบ่้าน โดยเฉพาะหนีท้ี่น าที่ดินไปประกัน
หนี้ และเกิดปัญหาความเดือดรอ้น แยกเป็นหนี้ ทั้งในและนอกระบบสถาบันการเงิน ซึ่งมเีกษตรกรมายื่นค าร้อง กว่า   1 แสนราย 
มูลหนีร้าว 17,000 ล้านบาท ส าหรับเกษตรกรที่มีหนี้ในระบบฯ รัฐบาลก็ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังก าหนดแนวทางให้การ
ช่วยเหลือ เช่น การปรบัโครงสร้างหนี้ และการขยายระยะเวลาช าระหนี้ เป็นต้น ผลจากการทยอยไกล่เกลี่ย เพื่อช่วยปลดเปลื้อง
หนี้สินได้แล้ว ราว 3 พันราย มูลหนี้เกอืบ 400 ล้านบาท 

กลุ่มที่สอง คือกลุม่ผูม้ีรายได้น้อย มีการเพิม่ช่องทางการใหส้ินเช่ือหลาย ๆ ด้าน รวมทัง้เร่งแกป้ัญหาหนี้นอกระบบ โดย
รัฐบาลได้ด าเนินการแก้ไขและปอ้งกันปัญหาอย่างครบวงจร ในด้าน “เจ้าหนี้” ก็มีการด าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนีน้อกระบบ
ที่ผิดกฎหมาย ขอให้เจ้าหน้าที่ทกุภาคส่วน ได้กวดขันด้วย อย่าให้มีโดยเด็ดขาด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหนี้มาร่วมไกล่
เกลี่ยประนอมหนี้ เข้ามาขออนุญาตด าเนินธุรกจิสินเช่ือในระบบให้ถูกต้อง นอกจากนี้ มีการบงัคับใช้ พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตรา ส าหรับลูกหนี้ ได้จัดให้มเีจ้าหน้าทีเ่ข้าไปช่วยไกล่เกลีย่หนี้ เพื่อใหเ้กิดมลูค่าหนีท้ี่เป็นธรรม และให้ธนาคารของรฐั พิจารณา
สินเช่ือ เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ตามศักยภาพของลูกหนี้แตล่ะราย ขณะเดียวกัน รัฐบาลให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็ง 
ความเป็นปึกแผ่น ของชุมชน หรือ “ระดับฐานราก” ของสงัคมไทย โดยให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ของสมาชิกในชุมชน ผ่านองค์กรการเงินชุมชนที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ ควบคู่ไปกบัการแก้ไขปญัหาหนี้นอกระบบของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ พยายามเพิ่มช่องทางใหลู้กหนี้สามารถกลับมาเข้าถึงสินเช่ือในระบบได้ และการใหส้ินเช่ือรายย่อยเพื่อใช้จ่าย
ฉุกเฉิน ที่ส าคัญ ได้มีการสร้างกลไกในการพฒันาและฟื้นฟูศักยภาพลูกหนี้ เพื่อใหลู้กหนี้มีศักยภาพในการหารายได้และสามารถ
ช าระหนี้ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอกี ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ยัง่ยืน โดยเฉพาะการให้ความรู้ในการ
จัดท า “บญัชีครัวเรือน” อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน เป็น “ภูมิคุ้มกัน” การเป็นหนี้ ตาม “ศาสตร์พระราชา” อีก
ด้วย 



กลุ่มสุดท้าย คือผูท้ี่มรีายได้ประจ า แต่ยังมีภาระหนีล้้นพ้นตวั ก็สามารถเข้าร่วมในโครงการ “คลินิกแกห้นี้” ที่มีการเปิด
ให้บรกิารแล้วในเดือนมิถุนายนทีผ่่านมา เพือ่ลดภาระการผ่อนช าระ และช่วยใหป้ระชาชนสามารถวางแผนการเงินที่เหมาะสม 
สร้างวินัยทางการเงิน ไม่ให้กลบัมาเป็นหนี้ได้อีก   

โดยสรปุแล้ว รัฐบาลได้พยายามอย่างเต็มที่นะครบั ที่จะหามาตรการ ทั้งในการแกป้ัญหาเฉพาะหน้าและการแกป้ัญหา
อย่างยั่งยืนควบคู่กันไปเสมอ เพื่อให้เกิดการขจัดปัญหาไดอ้ย่างจริงจังในระยะยาว โดยทั้งนี้ต้องอาศัยการตระหนักรู ้ และปรบั
พฤติกรรมการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน เป็นปัจจัยส าคัญ เพราะว่าหากคนไข้เช่ือฟังหมอ กินยาตามก าหนด มีวินัยปฏิบัติตาม
ค าแนะน า และรู้วิธีป้องกันตนเองแล้ว ไมเ่พียงจะหายป่วย แต่ร่างกายและจิตใจก็จะแข็งแรง มีแรง มีพลัง ตอ่สู้ชีวิตได้อีก นี่คือ 
ปรัชญาทีเ่รียบง่าย จากการประยุกต ์“ศาสตร์พระราชา” ของในหลวงรัชกาลที ่9 ซึ่งรัฐบาลนี้ ได้เน้นการช่วยให้พี่น้องประชาชน 
ให้มีการเพิม่รายได้อย่างยัง่ยืน สร้างโอกาส สร้างตลาด รวมไปถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจกบัพี่น้องประชาชน เพื่อไม่ให้กลบัไปมี
หนี้สินล้นพ้นตัว ซ้ าเติมหนีเ้ดิม หรอืก่อหนี้ใหม่ ผมกห็วังอยา่งยิ่งนะครบั ว่าทุกฝ่ายจะช่วยกันท าหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เราต้อง
แก้ไขไปด้วยกัน เพื่อจะแก้ไขปัญหาหนี้ครัวให้ได้ในระยะยาว เพื่อจะลดภาระของพี่น้องประชาชน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกจิของประเทศร่วมกันอีกด้วย ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการต่าง ๆ ออกมามากมายแตป่ัญหาขอเราคือว่า ทุกคนยัง
ไม่สามารถจะเข้ามาอยู่ในระบบเหล่าน้ันได้  ก็ต้องไปหาช่องทางว่าจะท ากันอย่างไร อย่างน้อยกเ็ริม่ต้นที่ตัวเราเองก่อน มิฉะนั้น
แล้ว การทีร่ัฐบาลไม่ว่าจะออกมาตรการใดก็ตาม ไม่สามารถที่จะรองรับ หรือร่วมมือในมาตรการต่าง ๆ เหล่าน้ันของรัฐได้ เลย
กลายเป็นว่าเหมือนรฐัไม่ดูแล ประชาชนมีรายได้น้อยลง มหีนี้สินมากขึ้น อะไรท านองนี้อย่างที่มีคนพูดกล่าวกันในปจัจบุัน ซึ่งเป็น
เรื่องจริง แต่เราจะท าอย่างไร ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลย เรายังคงท าแบบเดมิ คิดแบบเดิม ไม่เข้าไปอยู่ในห่วงโซ ่ ไม่พัฒนา
ตัวเอง รัฐก็ช่วยอะไรไม่ได้มาก เพราะว่าเป็นการท าฝ่ายเดียว แล้วผลกระทบตรงนั้นจะเกิดข้ึนจากหลายส่วนด้วยกนั ขอให้ฟัง
รัฐบาลบ้าง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีข้ึน ระยะยาว ดีกว่าที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือไปตลอดเวลา ซึ่ง
เป็นไปไม่ได้ทัง้หมด 

  
จากผลส ารวจความสุขของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 500 กว่าราย ทั่วประเทศโดยส านักวิจัยซเูปอร์โพล (SUPER 

POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้น าพบว่า “ความสุขมวลรวมของเกษตรกร” มีค่าเฉลี่ยสงูถึง 8.29จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนนไปพิสูจน์กันเองว่า จากโพลออกมาแล้วจริงหรือไม่จริงอย่างไร ทั้งนีส้่วนหนึ่งน่าจะเกิดมาจากการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ คนทีอ่ยู่ในห่วงโซ่เหล่าน้ี ก็สามารถจะมรีายได้ดีข้ึน ปรบัตัวเอง มีการปรับเปลี่ยนการปลูกพชื มีการลด
ต้นทุนการผลิต มีการรวมกลุ่ม เหล่าน้ีก็จะเพิ่มข้ึน แต่ถ้าใครไม่เข้ามาในวงจรเหล่าน้ีเลย ก็ไม่เพิ่มข้ึนแน่นอน หนีส้ินก็จะมากขึ้น
เรื่อย ๆ วันน้ีเราพยายามทีจ่ะเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหสู้งข้ึนหลายมาตรการด้วยกัน  

รายงานล่าสุดช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา สินค้าเกษตรของไทย มมีูลค่าการค้า ประมาณ 7.2 แสนล้านบาท เพิม่ขึ้น 2% เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีทีผ่่านมา โดยการส่งออกสินค้าเกษตรส าคัญมลูค่ากว่า 5.5 แสนล้านบาท เพิม่ขึ้น 8.8% ขณะที่
การน าเข้ามลูค่ากว่า 1.6 แสนล้านบาท ลดลง 16% ส่งผลให้ไทยได้เปรียบดลุการค้า เกือบ 4 แสนล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้น 24% ต้อง
ไปดูการสง่ออกเพิม่ขึ้น การน าเข้าลดลง การพฒันาในด้านนี้จะลดลงหรอืไม่ ต้องไปใคร่ครวญกันให้ดีว่า เราจะมีมาตรการอย่างไร
ออกไป รัฐบาลก็ติดตามเรื่องนี้อยูอ่ย่างสม่ าเสมอ 

ทั้งนี้ สินค้าการเกษตรส าคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นข้าว ยาง ปาลม์ ข้าวโพด มัน อ้อย ฯลฯ  ต่อไปนี้ผมไม่อยากให้ทกุ
คนคิดว่า ราคาผลิตผลการเกษตรที่เรามีเป็นจ านวนมากนี ้ จะมีโอกาสสูงข้ึนได้มากนักในอนาคต เพราะได้มีวิวัฒนาการต่าง ๆ 
มากมาย ในด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารคน อาหารสัตว์ ซึ่งสามารถจะทดแทนกันได้ไมจ่ าเป็นต้องอาศัยพืชชนดิเดียวเช่น 
เดิม อย่างเช่นกรณี “ยาง” วันน้ีบางประเทศ หรือบางอุตสาหกรรมกส็ามารถผลิตยางรถยนต์ หรือยางอื่น ๆ ได้จากยางเทียม ที่ท า
มาจากน้ ามันทดแทน ในช่วงที่ราคาน้ ามันดิบถูกลง โดยเรามีหนทางเดียวที่จะท าให้ราคาอยู่ในสภาพที่เกษตรกรไม่เดอืดร้อนคือ 
การปรับตัว  ผลจากการส ารวจกลุ่มเกษตรตัวอย่างทีก่ล่าวมาของ “ซเูปอร์โพล” พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ท ากินทางการ
เกษตรอย่างมีนัยส าคัญคือ การปลูกข้าวอย่างเดียว “ลดลง” จากร้อยละ 75.3 เหลือร้อยละ 57.8 ในขณะที่การปลูกข้าวกับพืชอื่น 
ๆ เช่น ท าไร่ ท าสวนเพิม่ขึ้นจากร้อยละ 15.5 เป็นร้อยละ 30.0 ทั้งนี้ การปรับตัวดังกล่าวนั้น ก็จะเป็นผลดีต่อภาคเกษตรกรรมของ



ประเทศ หากเกิดข้ึนจรงิในภาพรวมทัง้ประเทศ โดยเฉพาะที่เป็นการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม อย่างเช่น ลดพื้นทีป่ลกูลง ลดต้นทุน
การผลิต ผลิตตามความต้องการของตลาด เหล่าน้ีเป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลต้องการให้พี่น้องเกษตรกรได้มีความเข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้ มีการบรหิารจัดการและการรวมกลุม่เองไม่ว่าจะเป็นเกษตรแปลงใหญ่ สหกรณ์ หรอืวิสาหกิจชุมชนโดยใช้กลไก “ประชา
รัฐ” สอดแทรกในการด าเนินการ ตั้งแต่การปลูก การผลิต  แปรรปู การตลาดด้วยตัวเองในตลาดชุมชน ตลาดออนไลน์  

วันน้ี เราก าลังจัดท าโครงสร้างใหมท่ั้งหมด ที่จะเป็นการปฏิรูป เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งองค์ประกอบหลายอย่าง 
รวมไปถึงการวิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม โดยเน้นการผลิตเพื่อใช้ และป้อนตลาดภายในประเทศก่อน สิ่งต่าง ๆ ต้องการการลงทุน
จากเอกชนไทยและจากต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการพิจารณาปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ด้วยให้ครบวงจร ไม่ใช่เพียงวัสดุต้นทนุในประเทศ
เท่านั้น เช่น ยางพารา สิ่งที่เราต้องพิจารณา มีทั้งต้นทุนการผลิต ค่าแรง ค่าวัสดุต้นทุน คุณภาพ การตลาด การแข่งขันที่มีความ
เสี่ยงสูง ซึ่งไม่ง่ายอย่างที่นักการเมืองบางท่าน หรือบางพรรคออกมาพูด หรือกล่าวอ้างโจมตีรฐับาลอยู่ในเวลาน้ี เพราะว่าถ้าท า
เช่นน้ันได้จริง ก็คงแก้ปญัหาได้นานแล้ว ปญัหาคงไม่สะสมมาจนถึงวันน้ี  วันน้ีเราก าลงัท าในสิ่งใหม่ ทีจ่ะแก้ปญัหาในเชิงโครงสร้าง 
ตลอดห่วงโซ่การผลิต ก็ไม่อยากให้ใครดึงกลับไปจุดเดิม พี่นอ้งเกษตรกรตอ้งพจิารณาด้วยตัวเอง  

ที่ผ่านมา สิง่หนึง่ที่อาจจะท าใหเ้กิดปญัหาในเรื่องของราคายาง คือการปลูกยางพารา 3 ล้านกว่าไร่ ในพื้นที่บุกรุก ซึง่เป็น
สาเหตุหนึ่งที่อาจจะท าให้ราคายางตก เพราะเรามียางเป็นจ านวนมาก อาจจะมากเกินไป การส่งออก ราคาก็ตก เพราะตลาดกลาง
ก็มียางเป็นจ านวนมาก ต้องไปแข่งขันกันในตลาดโลก ตลาดกลาง เหล่าน้ีเราจะมากดดันกันภายในประเทศ คงท าไม่ได้ 
เพราะฉะนั้นในประเทศเราจะท าอย่างไร สาเหตหุนึ่งทีม่ีการปลูกมากเกินไป ในพืชเกษตรหลายชนิดท าให้เกิดปัญหาราคาตกทั้งสิ้น 
ยกตัวอย่างเช่น ยาง ที่ปลูกในพื้นทีบุ่กรุก 3 ล้านกว่าไร่ ถ้าเราท าให้พื้นทีบุ่กรกุเหล่าน้ัน ไม่มกีารกรีดยางอกีต่อไป ราคายางขึ้น
แน่นอน เพราะยางจะลดลง วันน้ีเรากเ็ห็นใจพี่น้องเกษตรกรที่เดือดรอ้น  

 ทั้งนี้ การกระท าใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย รัฐบาลจ าเป็นต้องมีนโยบายในการที่จะเปลี่ยนผ่านในช่วงนี้ เพราะฉะนั้นการที่
ออกมาเรียกร้องในขณะนี้ แล้วมกีารระดมกัน ปลกุกันว่าจะออกมากดดันรัฐบาล ผมไม่อยากใหเ้กิดกรณีเช่นน้ัน เพราะถ้าหากว่ามี
การกดดันรฐับาลมากจนเกินไป รัฐบาลจ าเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายคือ การห้ามกรีดยางในพื้นทีบุ่กรุกทัง้สิ้น ใน 3 ล้านกว่า
ไร่ แล้วพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ยากจนจะท ายังไง  

 เพราะฉะนั้น ขอใหผู้้น าเกษตรกร สมาคมยางต่าง ๆ ให้พจิารณาตรงนี้ด้วย เพราะว่าท่านท าให้คนเหล่าน้ันเดือดร้อนไป
ด้วย ไม่ใช่โยนภาระทั้งหมดมาให้กบัรฐับาล ท่านก็รู้อยู่แล้วว่า ปัญหาของเราคือยาง เรามจี านวนมากเกินไป การสง่เสริมการผลิต
ยางในประเทศน้ันไม่ใช่สิง่ที่ง่าย เพราะที่ผ่านมามุ่งไปแต่ส่วนการขายไปต่างประเทศ แล้วก็ไม่ได้เพิ่มในเรื่องของการใช้ยางใน
ประเทศใหม้ากขึ้น  

 วันน้ีรัฐบาลพยายามส่งเสริม ไม่ให้เป็นการพึงพาการส่งออกมากจนเกินไปเหมือนในอดีต จนควบคุมไม่ได้ คราวนี้ในทกุ
กระทรวงส ารวจ จัดท าโครงการใช้ยางในทุกกิจกรรม ในภาพรวมของประเทศ คือการใช้ยางในส่วนราชการนั้น ไม่ใช่แต่เพียงว่า เอา
ยางมา ซื้อยางมาจากเกษตรกร แล้วมาใช้ได้เลย ไม่ได้ ต้องมีการแปรรูป มกีารน าสู่อุตสาหกรรม  ถึงจะไปท ายางสนามกีฬา เสร็จ
แล้วก็ต้องไปท าการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ถึงจะใช้ได ้ 

 การท าถนนหนทางก็เช่นเดียวกัน วันน้ีใช้ได้ประมาณ 5-15% ในการที่จะใช้ผสมลงไป ซึ่งต้นทุนในการท าถนนกส็ูงข้ึน 
แล้วจะท ายังไง เพราะฉะน้ันต้องพจิารณาให้ถ่ีถ้วน ทั้งราคายาง ทั้งราคาที่ต้องเอาไปแปรรูป ทัง้ราคาที่น าไปสู่การผลิต แล้วน ามาสู่
การใช้งาน ตอนนี้รัฐบาลแกทุ้กอันนะครับ เราถึงจะได้น ามาก าหนดเป็นความต้องการให้ได้ว่าตลาดภายในเราต้องการเทา่ไร  

เพราะฉะนั้น เราควรจะก าหนดปริมาณการผลิตบ้างหรอืไม ่ ปลูกที่ไหน เมื่อไร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ยางของทั่วโลก ไม่ใช่ออกมาพร้อม ๆ กันทั้งหมด บางที่กไ็ม่ได้ หลายผลิตผลการเกษตร วันน้ีผมเห็นมีการเรียกรอ้งในเรื่องของ
สับปะรด เข้ามาอีก สับปะรดกม็ีการบุกรุกเข้าไปหลายแสนไร่ ในปัจจุบัน ราคาสับปะรดดีข้ึน กบ็ุกรกุป่าไปปลกูสบัปะรดเข้าไปอีก 
แล้วราคาตกก็รอ้งเรียนกบัรัฐบาล สิ่งเหล่าน้ีแก้ได้อย่างเดียว คือการแก้ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งแน่นอนพี่น้องประชาชนต้อง
เดือดร้อน 

เพราะฉะนั้นต้องขอใหผู้้น าเกษตรกรต่าง ๆ ได้เข้าใจตรงนี ้ ถ้าท่านไม่ช่วยเราตรงนั้น เราก็ไมท่ราบว่าจะแกป้ัญหาได้
อย่างไร การทีจ่ะเอางบประมาณไปอุดหนุน ไปอะไรต่าง ๆ เหล่าน้ี ผิดกลไกของ WTO อ้อย อะไรต่าง ๆ เราต้องมาแก้ทัง้หมดวันน้ี 



ท่านทราบหรือไม่ จะมกีารฟ้องรอ้งอะไรต่าง ๆ  มากมาย ซึ่งเราก็คลี่คลายสถานการณ์ไปได้แล้ว ในเรื่องของเงินอุดหนุน ในเรื่องอ้อย
ก็ไปหาวิธีการทีเ่หมาะสม ไม่ผิดกติกา พันธะสัญญาโลก 

สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิง่ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ ถ้าเกษตรกรยังมุง่อยากได้แต่ราคาที่สูง ๆ แล้วใหร้ัฐบาล หาวิธีการแก้ให้ได้ ยังไงก็แก้
ไม่ได้ เพราะฉะนั้นใครทีบ่อกว่าแก้ได้ ผมคิดว่าอย่าไปให้เขาหลอกเลย วันหน้าเขากห็ลอกแบบนี้เช่นกัน สิง่เดียวที่แก้ไดคื้อ ปลูกใน
พื้นที่ ๆ เหมาะสม ปลูกในพื้นที่ที่ไมบุ่กรกุ แล้วลดต้นทุนการผลิตให้ได้ ปรบัเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการปลกูพชืหลาย ๆ 
ชนิด แล้ววันหน้าเราก็จะมีการปลูกพืชในพื้นที่ ๆ เหมาะสม เช่นตรงนี้ควรจะปลกูข้าว ตรงนี้ควรจะท าไร่นาสวนผสม ตรงนี้ควรจะ
ท าสวนผลไม้ ตรงนี้ควรจะเลี้ยงสัตว์ ซึง่ในระหว่างนี้จะตอ้งเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยน การให้ความรู้ การเตรียมการ หลายท่าน
อาจจะทดลองดูว่าเราเคยปลูก 20 ไร่ ท านา หรือท าอะไรก็แล้วแต่ เราลองลดพื้นที่เหล่าน้ันไปว่าจะท านาไปเป็นอย่างอื่น ลอง 5 ไร่
ได้หรือไม่ เหลือ 15 ไร่ ตรงไหนที่ท าข้าว แล้วขายไม่ได้คุณภาพ ราคาตก คุณภาพไม่ดี ก็ไปปลูกอย่างอื่นทีจ่ะทดแทนได้ แล้วก็ปลกู
ข้าวไว้รับประทานอย่างเดียว เหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันคิด ซึ่งเราคงต้องมีการก าหนดปรมิาณการผลิต ว่าปลูกที่ไหน 
เมื่อไหร่ อย่างไร มากน้อยเท่าไร แล้วเราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร ใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเข้าไปส่งเสริมและความองค์
ความรู้เพิ่มเติม ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านก็มี ความรู้ของเกษตรกร Smart Farmer รุ่นใหมก่็มี แล้วทีเ่ราแพร่ไปตามสื่อ ตามสิ่งพมิพ์ 
ก็มากมายไปหมด ทุกคนต้องช่วยกันดูด้วย ไม่เช่นน้ันรัฐบาลแก้ไม่ได้ ปัญหาหมกัหมมมาหลายอย่างด้วยกัน เราอาจจะตอ้ง
สนับสนุนภาคเอกชน ผูป้ระกอบการเข้ามาร่วมกันนะครบั เช่น ในกรณีให้การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) และเครือข่ายวิชาการ 
ต่าง ๆ มาช่วยกันคิด ช่วยกันท าด้วย 

วันน้ีเรื่องยาง หมอนที่ผลิตจากยางพาราแท้ 100% และผ้าหุ้มหมอนไรฝุ้่นจากศูนย์วิจัยศิรริาช และศูนย์วิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ ได้เริม่สง่ไปขายในประเทศจีน ช่วงเดือนสิงหาคมนี้ จ านวน 100,000 ใบ ตั้งเป้ายอดขายใน
อนาคตว่าจะสามารถสร้างมลูค่า ราว 5,000 ล้านบาทใน 3 ปี นอกจากนี้ จีนยังมกีารสั่งซื้อยางไทยไปสต็อกไว้ เพื่อน าไปผลิตล้อ
รถยนต์จ านวนมากอีกด้วย อันน้ีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน กับทุกประเทศในโลกนี้ ซึ่งประเทศไทยจ าเป็นต้องรกัษาสมดุล
เหล่าน้ีไว้ให้ได้ 

สรปุได้ว่าหลักการส าคัญ ในการแกป้ัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ที่ผมอยากใหทุ้กคนเข้าใจว่า มีประเด็นเช่ือมโยงกนั 
เกี่ยวพันกัน ในเรือ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

(1)การปลกูมากเกินไป ท าให ้Demand น้อยกว่า Supply คือ ความต้องการน้อยกว่าการผลิตที่มจี านวนมาก 
(2) การปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม ดินไม่ดี น้ าไม่พอ ร้อนเกินไป ภัยแล้ง ภัยพิบัติ น้ าท่วม น้ ามาก น้ าน้อย ท าให้ต้องมกีาร

ลงทุนหลายครั้ง  รฐบาลต้องเยียวยา ต้องมีการประกันภัย เหล่าน้ีท าให้ผลผลิตไมส่มบูรณ์ ตรงนีจ้ะท าอย่างไรกับพื้นที่ตรงนี้ 
(3) การปลูกในพื้นทีบุ่กรุก ซึ่งเป็นทัง้พื้นทีป่่า พื้นที่อุทยาน ฯลฯ ซึ่งมสี่วนท าใหผ้ลผลิตน้ันมีมากจนเกินไป จากในส่วนที่

ถูกกฎหมายก็ท าให้ฝ่ายโน้นเดือดร้อนไปด้วย ฉะนั้นต้องหารอืกัน สมาคมเกษตรกร อย่ารวมกันเพื่อร้องเรียนอย่างเดียว ไปดูกันเอง
ด้วย ไม่รู้ตั้งมาแล้วช่วยอะไรได้บ้าง เพราะฉะนั้นต้ังมาแล้วกต็้องช่วยกัน อย่าไปเข้าใจอะไรกันผิด ๆ ต่อต้านรฐับาล ทุกเรื่องไป 

(4) การลงทุน ค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก ต้นทุนการผลิตสงู ท าใหส้่วนต่างกับราคาขายนั้นไม่มากนัก ขาดทุน ก าไรนดิ
เดียว ไม่พอ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัค่าเมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย ยา ค่าจ้างเครือ่งจักร - รถไถ ค่าแรง และค่าเช่านา ค่าเช่าที่ดิน เหล่าน้ีเปน็ต้น วันน้ี
ต้องไปทบทวนใหมท่ั้งหมด 

(5) การตลาด ประกอบด้วยปญัหาต่าง ๆ อาทิ เกษตรกรขาดความรู้ด้านการตลาด สหกรณ์บางแห่งขาดประสิทธิภาพ 
เกษตรกรไมส่ามารถก าหนดราคาเองได้ ข้ึนอยู่กับพอ่ค้าคนกลาง ขายแต่วัตถุดิบ ไม่แปรรูป ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม,การขายต่างประเทศ
ก็มีการซื้อขายล่วงหน้า,พันธะสัญญาต่างประเทศและโลก ได้มีการห้ามการสนับสนุนราคาพืชผลทางการเกษตรขณะนี ้ เราก็ต้อง
แก้ปัญหาเรื่องออ้ยอีก ตามทีผ่มกล่าวไปแล้วเรื่องการใช้เงนิ CESS มีการประท้วงจากต่างประเทศ  การเจรจาทางการค้าที่จ าเปน็ 
ต้องมีการน าเข้าสินค้าเกษตรเพิ่มข้ึน เช่น ของอาเซียน FTA เป็นสิง่ที่เราต้องปฏิบัต ิคลังส ารองพืชผลเกษตรทกุประเทศเขาก็มีการ
ตั้งคลังส ารองเอาไว้ เมื่อทุกประเทศมมีาก ราคาก็ตก เช่น การสต็อกข้าว ไทยเคยมีข้าวในสต็อกกว่า 18 ล้านตันและความร่วมมือ
ต่างประเทศผ่านกลไกต่าง ๆ ร่วมมือเจรจา ซึ่งแต่ละประเทศนั้นก็พยายามจะสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของประเทศตนเองให้มากทีสุ่ด
ด้วย 



นอกจากนั้น ยังมปีัญหาอื่น ๆ อีกมากมายเศรษฐกจิโลก การซื้อขายมูลค่าลดลงทุกกจิกรรม หนี้สินครัวเรือนในช่วงทีผ่่าน
มา  หากไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ครบวงจร ทกุอย่างกลับไปเหมอืนเดิม หนี้ก็จะพอกพูนมากขึ้นไปเรื่อย ๆ  รัฐบาลออกทุนอะไรมาก็ตาม 
กองทุนโน้น กองทุนนี้ มาให้กู้ยืมก็สู้ไม่ได้ ทุกเรื่องที่กล่าวมา เป็นปัญหาสบืเนือ่งยาวนาน การแกป้ัญหาที่ไม่ถูกจุด ไม่ท าทั้งระบบ 
พอมาท าอันนี้ก็ยาก การทีจ่ะท าให้เกิดความไว้วางใจ การเช่ือมั่น เหล่าน้ีต้องใช้เวลาทัง้สิ้น รัฐบาลนี้ยืนยันก าลังด าเนินการแก้ไขอยู่ 
ในทุก ๆ เรื่อง มีคนเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก อันเป็นผลมาจากการบริหารประเทศในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลนีจ้ าเป็นต้องสะสางให้
ได้ในทุกประเด็น แล้วมีการเริ่มต้นใหม่ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ขอให้สงัเกตว่าหากในอดีตอย่างทีเ่ขากล่าวอ้างมาว่า “ท าด”ี อยู่แล้ว วันนี้ 
เราคงไม่ต้องตามแก้ไปหมดทกุเรื่องเช่นวันน้ี ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งแรงงาน  บุกรกุป่า ราคาสินค้าเกษตร หรอืการสาธารณสุข การ
รักษาพยาบาล การศึกษา ผมไม่บงัอาจตอ่ว่าท่านเหล่าน้ัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน แต่วันน้ีอยากให้ประชาชนแยกแยะให้เข้าใจว่า 
เราจะร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างไร แล้วไม่ให้คนเหล่าน้ันที่พดูจาท าใหเ้สียหายได้ออกมาพูดอีก ทุกอย่างกลบัเป็นแบบเดิมไม่ได้อีก
แล้ว 
  
พ่ีน้องประชาชนท่ีเคารพ ครับ 

เรื่องแรงงานต่างด้าวนั้น ข้อดีวันน้ีที่ผมเห็นก็คือ ดีใจที่คนไทยตื่นตัวในเรื่องกฎหมายและการปฏิรปูมากขึ้น ซึ่งผมอยาก
ให้เข้าใจตรงกันว่า ปัญหาแรงงานต่างด้าวนี้ เป็นสว่นหนึ่งของการแก้ปญัหาในเรื่องของ “กฎหมายค้ามนุษย”์ ซึ่งเราแสดง
เจตนารมณ์ชัดเจน ทุกครัง้ ในเวทีระหว่างประเทศว่า จะป้องกันและตอ่ต้านการค้ามนุษย์ ให้ถึงทีสุ่ดโดยกฎหมายในกลุม่นี้ มี เรื่อง
ใหญ่ ๆ รวมอยู่ด้วยกัน อาทิ การค้ามนุษย ์การประมงผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก แรงงานทาส รวมทั้งแรงงานต่างด้าว ซึ่งเราต้องเร่ง
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันน้ี ไม่ใช่เพื่อคนอื่น แต่เพือ่ประเทศไทยของเราเอง การแกป้ัญหาน้ี มีความพยายามอย่างต่อเนื่อง 

 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้เปิดโอกาสใหม้ีการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติไปแล้ว ราว 3 ล้านคน แต่อุปสรรค
ส าคัญ คือการพสิูจนส์ัญชาติโดยประเทศต้นทาง ท าให้ยังคงเป็นปัญหาอยู่ และได้ผ่อนผันใหม้าโดยตลอด หากยังพสิูจนส์ัญชาติ
ไม่ได้ ให้ถือบัตรสีชมพูไปพลางก่อน เรื่องนี้ขอให้พจิารณาด้วยใจที่เป็นกลางอย่ามองปญัหาในเชิงธุรกจิแต่เพียงด้านเดียว 

สิ่งหนึ่งทีห่ลายคนอาจไม่ทราบว่า ท าไมเราต้องพึ่งแรงงานตา่งด้าว แล้วมีความต้องการจ านวนเท่าไหร่ เพราะหากทุก ๆ 
งานมีคนไทยท าเองหมด เราก็คงไม่ต้องไปพึ่งใคร หรือให้ใครต้องเข้ามาท าแทนเรา ในความเป็นจริงข้อนีทุ้กคนต้องยอมรบั วันน้ีคน
ไทยเราท างานประเภทใช้แรงงานลดลงทุกวัน และเหลือน้อยมาก บางประเภทแทบไม่มี จงึเป็นเหตุทีเ่ราต้องท าความร่วมมือกบั
ต่างประเทศ มีข้อตกลงกัน ซึ่งมีความยุ่งยากมากมาย มีระเบียบ มีขั้นตอน ทั้งกฎหมายในประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ ทั้ง
ปัญหาในเรื่องการทุจริต ปัญหาด้านความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ภาระทางสังคม การศึกษา สาธารณสุข การถือสญัชาติเด็กที่
เกิดจากแรงงานต่างด้าว เหล่าน้ีเป็นต้น ทุกอย่างวันน้ีผสมปนเปเช่ือมโยงกัน ท าให้เป็นการซ้ าเตมิปญัหา ถ้าเราไม่แกะออกมาวันน้ี 
การแก้ไขปัญหาเหล่าน้ัน ไมส่ามารถท าได้เพียงด้านใดด้านหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว ตามที่กล่าวมาแล้ว 

เรื่องแรกที่เราต้องด าเนินการ คือ “การจัดระเบียบ” ใหม่ทัง้หมด หากท าได้เรียบร้อย เป็นระบบ เราก็จะบริหารจัดการ
ได้อย่างยั่งยืน ตรงตามความต้องการตลาดแรงงานในประเทศที่เราต้องการ ทุกภาคการผลิตและบรกิารไม่มกีารแย่งงาน ไม่มีการ
หนีงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนนายจ้าง ทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่เป็นเหมือนเช่นทีผ่่านมา ต้องอยู่แบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ 
แล้ว “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย”์ ของท่านกห็ายไป ไปอยูท่ี่ไหน สังคมของเราก็จะสงบสุข ปลอดภัย ไว้ใจซึ่งกันและกันได้ สิ่งเหล่าน้ี 
คนที่ไม่เคยรู้ ควรเปิดหเูปิดตาไม่ใช่หลับตาปิดใจ วิพากษ์วิจารณ์โดยปราศจากข้อมูล เราต้องเอาความจรงิมาพูด มาเสนอแนะกัน 
ให้ความรู้ด้วยความจรงิกับสังคม ว่าถ้าหากว่า ไม่มีการให้แรงงานเพื่อนบ้านเข้ามาท างานเลย กจ็ะไม่มีใครท างานในโรงงานต่าง ๆ 
แม้แต่เด็กปัม๊ เด็กเสิรฟ์ ร้านอาหาร ไปจนถึงแรงงานในบ้าน แรงงานในสวนนาไร่ หรือการกรีดยาง และในเรือประมง ก็มีแรงงาน
เหล่าน้ี ที่ท าให้เศรษฐกิจของประเทศไม่หยุดชะงกั เพราะฉะนั้น อย่าไปพูดจาให้เสียหาย เพราะว่า ในเมื่อเขาเป็นสว่นหนึ่งของ
ระบบเศรษฐกิจเราแล้ว ด้วย “หลักมนุษยธรรม” และ “สทิธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน” แรงงานเหล่าน้ี ก็จะเป็นส่วนหนึง่ของระบบ
สังคมของเรา ซึ่งก็ต้องไดร้ับสวัสดิการตามสมควร ที่รัฐต้องดูแลให้เป็นไปตามหลกัสากลด้วย ซึ่งมีกระบวนการ  ค่าใช้จ่ายตามปกติ 
ไม่ต่างอะไรจากพี่น้องคนไทย ที่ต้องไปท างานในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเช่นกัน เพราะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ส าคัญเราจะ
เอาแต่ได้โดยไม่ยอมเสียอะไรเลย คงเป็นไปไม่ได้ แต่ต้องไมใ่ช่การเสียความมั่นคงในชีวิตและทรพัย์สิน ซึ่งรัฐบาลก็จะไมย่อมปล่อย



ปละละเลย ใหเ้ป็นปญัหาคาราคาซังอกีต่อไป ให้เวลาไปแล้ว ต้องไปหาวิธีการด าเนินการกันให้ได้ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน 
ผู้ประกอบการ แรงงานต่าง ๆ ก็ต้องร่วมมือ หลายประเทศเขาก็ท าแบบนี้มาก่อน 

การทีเ่ราเคยเปิดให้จดทะเบียนไปแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2557 กว่า 1.3 ล้านคน ซึ่งก็เป็นเพียงความส าเรจ็ในระดบัหนึง่ แต่
แรงงานที่ไม่เข้ามาอยู่ในระบบ และแรงงานที่เข้า ๆ ออก ๆ หมุนเวียนมาใหม่ ด้วยช่องทางที่หลีกเลี่ยงกฎหมายของข้าราชการที่
ทุจริตบ้าง นายหน้าบ้าง นายจ้างบ้าง ก็สร้างปญัหาอยู่อย่างต่อเนื่อง น าไปสู่วงจรแรงงานทาสบ้าง ค้ามนุษย์บ้าง ที่ส่งผลกระทบใน
ภาพรวมของประเทศ ผู้ประกอบการเอง ก็ประสบปัญหาการเปลี่ยนงานของแรงงานต่างด้าวอยู่ตลอดเวลา ต้องท าให้ถูกต้อง จะได้
ชัดเจนข้ึน บางครั้งเสียเงิน เสียเวลา ฝึกฝนจนใช้งานได้ ก็ถูกดึงไปใช้ เพราะอะไร เพราะเราไมซ่ื่อสัตย์ตอ่กัน เลยเกิดความไม่เป็น
ธรรมต่อนายจ้างเดิม เหล่าน้ีเป็นต้น ที่ส าคัญคือ การเข้ามาในประเทศที่ไมผ่่านกระบวนการพิสจูน์สญัชาติจากประเทศต้นทาง ที่
เราเคยชะลอไปได้ วันน้ีไม่ได้แล้ว หากไม่มหีลักฐานทางราชการที่ถูกต้องในการเข้ามาท างาน เราจะไม่สามารถควบคุม หรอืจัด
ระเบียบอะไรได้เลย จากการที่น าเข้าผ่านแนวชายแดนเข้ามา ซึ่งมเีป็นจ านวนมาก ทีห่ลกีเลี่ยงไม่อยู่ในระบบเหล่าน้ี ซึ่งได้พูดคุยกับ
เพื่อนบ้านของเรา ช่วยกันแก้ปัญหา เราแก้คนเดียวไม่ได้ ช่วงที่ผ่านมาได้มกีารจัดชุดพิสูจนส์ัญชาติของต้นทางเข้ามาด าเนินการใน
บา้นเรา ในระหว่างทีผ่่อนปรนให้มีการใช้ “บัตรช่ัวคราว” แต่ห้ามย้ายงาน ย้ายพื้นที่ แต่ก็มลีักลอบอยู่ ต้องยอมรับความจริง 

วันน้ีมีข้อตกลงท า MOU กันระหว่าง 3 ประเทศได้ระบุไว้ว่า ต้องมีการพิสจูนส์ัญชาติ ณ ชายแดนประเทศต้นทางทีม่ี
ส านักงานอยูเ่ท่านั้น ซึ่งควรจะเป็นอย่างนี้มาต้ังแต่แรกแล้ว แต่ที่ผ่านมาปล่อยเข้ามาหลายปีทีผ่่านมาก่อนหน้านี้ จนเราต้องเข้ามา
หามาตรการชะลอไป วันน้ีชะลอไม่ได้ ต้องเข้ามาสู่กระบวนการที่ถูกต้อง ก่อนที่จะเข้ามาในปลายทางของแต่ละประเทศ ต้องมีการ
พิสูจนส์ัญชาติมากอ่น ดังนั้น เมือ่เรามี พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวฯ ออกมา ก็ต้องปฏิบัติตามนั้น แต่ปญัหาเราอยู่ตรงที่ แรงงานที่เข้ามา
อีกบางส่วนยังคงไมผ่่านการข้ึนทะเบียนของรัฐบาลในช่วงทีผ่่านมา บางส่วนท าแล้วไม่สมบรูณ์ คงต้องไปด าเนินการใหเ้รียบร้อยที่
ชายแดน ถ้าเราท าครั้งนี้เรียบร้อยกจ็ะไม่มปีัญหาอีกต่อไป ต้องขออภัยในความยุ่งยากด้วย เพื่อจะได้เข้ามาอย่างถูกต้อง เราไม่
สามารถจะอนญุาตให้เข้ามาก่อน ใหม้าข้ึนทะเบียนแล้วมาพสิูจนส์ัญชาติภายหลงัได้อีกต่อไป ทั้งนีจ้ะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการท า
ผิดกฎหมายอีก แล้วต้องไปพันกับค้ามนุษย์ ไปพันกับ IUU ต่าง ๆ เหล่าน้ัน แล้ววันหน้าถ้ายังคงมีอาการประเภทเหล่าน้ีอยู่ ค้า
มนุษย์ ผิดกฎหมาย แล้วเขาไมซ่ื้อสินค้าอื่น ๆ แล้ว จะเป็นอย่างไร ฉะนั้นคนที่ออกมาเรียกรอ้ง ต้องเข้าใจประเด็นนี้ด้วย ผมเข้าใจ
ถึงความเดือดร้อนของท่าน แต่ท่านต้องเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประเทศด้วย วันน้ีเราพยายามแกป้ัญหาที่กอ่นหน้านี้ที่เราเข้า
มาให้ได้ในประเด็นแรงงาน เป็นเรื่องส าคัญและเป็นวาระส าคัญของชาติ เราจะต้องแก้ปัญหาให้ได้ ยอมรบัไม่ได้อีก ต่อให้มีแรงงาน
ผิดกฎหมาย 

  
ต้องขอความร่วมมือจากทกุฝ่าย นายจ้าง ลูกจ้าง ที่ยังปฏิบตัิไม่ถูกต้อง เราใหเ้วลาไปเกือบ 6 เดือน หรือภายในสิ้นปีนี ้

ตามที่ขยายไปแล้วให้ไปด าเนินการให้ครบ ท่านต้องหาวิธีด าเนินการให้ได้ ภาครัฐ กระทรวงแรงงาน ส านักงานจัดหางานต่าง ๆ 
เหล่าน้ี ผู้ประกอบการ บริษัท เหล่าน้ีต้องร่วมมอืกันว่า จะหากลไกมาตรการอย่างไรทีจ่ะไม่ใหเ้กิดผลกระทบจากการประกอบการ 
ถ้าท่านบอกว่า ท าแบบนี้แล้วเกิดผลกระทบกบัการประกอบการแล้วจะเป็นอย่างไร ก็แก้ไขอะไรไม่ได้เหมือนเดิม เพราะอย่าลืมว่าที่
ผ่านมา ท่านท าผิดกฎหมายมาเป็นจ านวนมากและนานพอสมควร ในกลุ่มที่ดีผมขอชมเชย แต่คราวนี้ปัญหาก็คือในกลุม่ที่ลกัลอบ 
แย่งงาน แย่งคนงานด้วยการชักชวนให้ย้ายงานทั้งที่เขาลงทุนไปแล้ว นี้เป็นการกระท าทีเ่ห็นแก่ตัว เพราะฉะนั้นคนเหล่าน้ีต้อง
ปรับตัวเองให้ได้ด้วย 

  
ที่เป็นกังวลตอนนี้คือ ลูกจ้าง ที่ท่านไว้ใจ อาทิเช่น ดูแลบ้าน แม่บ้าน เลี้ยงลกู หรอืท างานอะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ ขนาดเล็ก 

ๆ เหล่าน้ีจะท าอย่างไร อาจจะต้องให้กระทรวงแรงงานระบุให้ชัดเจนหรือไม่ว่าพวกคนเหล่าน้ีออกไปในส่วนของแรงงานประเภท
เหล่าน้ีแล้วให้กลับมาท างานเหมือนเดมิ ให้ระบุไว้ มี “บัตรเฉพาะออกไป” ก่อนออกไปก็มบีัตรเฉพาะว่าพวกนี้ออกไปแล้วกลบัมา
ท างานเดิมจะท าไดห้รือไม่ อันน้ีขอฝากไว้ด้วยมีลายเซ็นต์ มีการยินยอม รบัรองเงื่อนไข จากทั้ง 2 ฝ่ายให้ชัดเจน ทั้งผู้ประกอบการ
และแรงงาน ต้องมมีาตรการเฉพาะออกมาเป็นประเภท ๆ มีทั้งแรงงานทีจ่ะเข้ามาท างานเป็นรายปี และแรงงานอีกประเภท คือ 
แรงงานทีเ่ข้ามาไปเช้า-เย็นกลบั อันน้ีต้องตกลงต่างหาก อยา่เอามาปนกัน ส่วนน้ันก็ต้องเอาเข้ามาและออกไป ท างานในพื้นที่แนว



ชายแดนไม่ให้เกิดผลกระทบกับการประกอบในพื้นที่ชายแดน ถ้าตอนในก็อีกอันหนึง่ เพราะฉะนั้นขอให้ส่วนราชการไปคิด
มาตรการให้เกิดความชัดเจนข้ึน ในเรื่องของทีม่ีการเรียกรอ้งให้ดูแลหรือปรับปรงุในเรือ่งค่าปรับต่างๆ รัฐบาลพยายามจะหาทาง 
วิธีการทางด้านกฎหมายว่าจะท าได้อย่างไรที่ค่าปรับต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเดียวกันทัง้หมด ก็ก าลงัด าเนินการอยู่ 

ผมจะใช้เวลาทีม่ีอยู ่6 เดือนนี้ แก้ปัญหาให้ได้มากทีสุ่ดเพื่อลดกระทบ ทั้งนี้เพื่อปอ้งกันไม่ให้ส านักจัดหา
งาน “เถ่ือน” นายหน้า หรือบริษัทไม่สจุริตเข้ามาแสวงประโยชน์ จากแรงงานเหล่าน้ีจะต้องถูกลงโทษเด็ดขาด ส าหรับผูท้ี่ค้ามนุษย์
ก็ด าเนินการเต็มที่ ทั้งโทษอาญา โทษต่าง ๆเหล่าน้ี ส าหรบัขบวนการค้ามนุษย์ หากการล่อลวงว่าจะให้รายได้ที่ดีกว่า แล้วย้าย
คนงานเหล่าน้ีไปท างานที่อื่นเอาผลประโยชน์ แล้วนายจ้างเดิมทีเ่ขาเสียค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีเขาจะท าอย่างไร อย่าเห็นแกต่ัวแบบนั้น 
ท าให้เกิดปัญหากับนายจ้างเดิม แรงงานใหมบ่างทีไปถ้าถูกกฎหมายก็แล้วไป ย้ายงานได้แต่ถ้าย้ายงานไม่ได้ ก็ผิดกฎหมายลักลอบ
เข้าเมือง ลักลอบท างานผิดกฎหมายอีก ก็พันกันไปทั้งหมดทกุอย่าง ต้องอาศัยความไว้วางใจกันและใช้สติปัญญาในการแก้ไข้ปัญหา 
ต้องเสียสละกันบ้าง บางคนกก็ าไรมามากแล้วในการใช้แรงงานผิดกฎหมาย วันน้ีพอขาดทุนก็เรียกร้อง ขอขอบคุณส าหรบัผูท้ี่
ประกอบการดี ๆ ทั้งหมด ส าหรบัผมคิดว่ามีจ านวนมากกว่าผู้ประกอบการที่ไม่ถูกต้อง 

  
ทั้งนี้ เพื่อให้ทันตอ่การด าเนินการในช่วงผ่อนผัน ตามกรอบเวลา “6 เดือนข้างหน้า” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้

กระทรวงแรงงาน มีการจัดต้ัง “ศูนย์เฉพาะกิจ” เพื่ออ านวยการ บริหารจัดการ ส าหรับการท างานของคนต่างด้าวใหถู้กต้องตาม 
พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าวฯ นี้ ตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วด้วย อาทิ  

(1) กลุ่มที่มีใบอนุญาตท างาน (Work Permit) แต่ผิดนายจ้าง และ  
(2) กลุ่มที่ตรวจสัญชาติแล้ว มี Passport มี VISA มี CI(หรือ เอกสารรบัรองบุคคล) แล้ว แต่ยังไม่ได้ขอใบอนุญาตท างาน

ทั้ง 2 กลุ่มนี้ ใหส้ามารถด าเนินการให้ถูกต้องได้ทันท ี ณ ศูนย์เฉพาะกิจฯ ส านักงานจัดหางาน “ทุกจังหวัด” และ
กรุงเทพฯ “ทั้ง 10 พื้นที่” 

(3) กลุ่มที่มีการน าเข้าตาม MOU ไม่ได้เป็นปัญหา สามารถด าเนินการได้ตามปกติ และส าหรับ  
(4) กลุม่ที่ไม่มีใบอนุญาตท างาน ใหท้ั้งนายจ้าง และลูกจ้าง มาพบเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์เฉพาะกจิฯ ดังกล่าว เพื่อด าเนินการ

ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง ระหว่าง 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม นี้ / กรณีที่ยังมีข้อสงสัย สามารถสอบถามที่ “สายด่วน1694”  
  
สิ่งส าคัญอีกประการคือ ขบวนการผิดกฎหมาย ค้ามนุษย์ จะต้องถูกท าลายเครือข่ายลงอย่างเด็ดขาดให้ได้ รวมทัง้

เจ้าหน้าที่ทจุริต เรียกรับผลประโยชน์ รีดไถ จากการเดินทางไปกลบัภูมลิ าเนาของแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีมานาน จะต้องไม่เกิดข้ึนอีก
โดยเด็ดขาด จะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย จนถึง รัฐบาลนี้ พร้อมเปิดรับเรือ่งราวร้องเรียน “ทุกช่องทาง”  
  
           พ่ีน้องประชาชน ครับ 

เรื่องที่อยากฝากไว้คือ ไม่อยากให้คนไทยทุกคนฝากทุกอย่างให้รัฐบาลต้องด าเนินการ หรือรับผิดชอบ โดยที่ทุกภาคส่วน
ไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยเลย ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึ่ง หรอื ผู้ที่มสี่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม การบกุรกุป่า ป่าต้นน้ า อากาศ ขยะ น้ าเสีย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย เป็นต้น สิ่งที่รัฐบาลจะท าได้คือ การก ากับดูแล
ด้านนโยบาย การออกกฎหมาย รวมไปจนถึงการบงัคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ การอ านวยความสะดวก ซึ่งถ้าหากประชาชน 
และทุกภาคส่วนไม่ให้ความร่วมมือ เพราะมัวแต่ค านึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ เพียงอย่างเดียว อ้างผลกระทบ ความ
เดือดร้อน รัฐบาลจะท าอะไรได้อย่างเป็นรปูธรรม เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างต้องช่วยกันแก้ไข โดยเริ่มแกท้ี่ตนเองก่อน ใครที่ยงัเป็นอย่าง
ที่ผมกล่าวไป ก็ขอให้มองประโยชน์ส่วนใหญ่ด้วย พิจารณาทั้งปจัจัยภายในภายนอก และอนาคตของประเทศบ้าง อย่าไปคิดถึง
อนาคตทางการเมืองอย่างเดียว 

วันน้ีเห็นออกมาพูดเรื่องยาง เรื่องข้าว เรือ่งอะไรต่างๆ ทัง้ทีผ่า่นมา ไม่เคยได้แก้ปัญหาอย่างยั่งยนื ไม่อยากให้ทกุคนมุ่งแต่
ปกป้องผลประโยชนส์่วนตน ไม่คิดเสียสละเพื่อส่วนรวม ไม่คดิถึงผลกระทบ แล้วผลกัภาระเหล่าน้ันใหร้ัฐบาลต้องรับผิดชอบทั้งหมด 
หรือไปแก้ไขกันเอาเอง เราก็จะลดความขัดแย้งระหว่างรฐับาล ข้าราชการ ประชาชน ในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างไร มีแต่จะ



เพิ่มมากขึ้น อย่างทีผ่มยกตัวอย่างไปแล้วทุกคนต่างรู้ดีว่า หากไม่มีการกระท าผิดกฎหมาย กจ็ะไม่มกีารเรียกรับผลประโยชน์  หาก
ไม่ผิดอะไร ก็ไม่ถูกจับกุม ไม่ถูกปรับ ไม่ต้องไปสมยอมเขา กฎหมายก็ไมจ่ าเป็นต้องแรงข้ึน ไม่จ าเป็นต้องมีกฎหมายใหม่ด้วยซ้ าไป 
หลายกฎหมายเป็นเรื่องเดิมทีม่ีอยู่แล้ว ก็ไม่เคารพ กฎหมายใหม่ก็ไมเ่อา 

ผมเช่ือว่าไม่มีใครอยากท าผิดกฎหมาย ดังนั้น สิ่งรัฐบาลนีพ้ยายามท าอยู่คือ การอ านวยความสะดวกใหก้ารปฏิบัติตาม
กฎหมาย ไม่เป็นอุปสรรค หรือเป็นเรื่องยาก ทั้งเรื่องของการจดทะเบียน การติดต่อราชการ การขอใบอนญุาตต่าง ๆ ต้องมี
กระบวนการและข้ันตอนที่รวดเร็วและสะดวกขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้ การจัดต้ัง OSS หรือ “ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ” one stop 
service ให้จบในจุดเดียว ต้องไปพิจารณากันให้ดีว่าจะท าได้อย่างไร 

สรปุง่าย ๆ คือว่า ถ้าทุกอย่างเราสามารถท าได้กจ็ะดีข้ึนเองด้วย  
(1) ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย  
(2) อย่าเอากฎหมายเพื่อส่วนรวม มาตีกับผลประโยชน์ส่วนตน แล้วหลีกเลี่ยง ไม่ปฏิบัติตาม โดยมีการชักน าจากคนไม่

หวังดี และ  
(3) ให้คิดถึงคนอื่น คิดถึงผลกระทบกับประเทศชาติในทุกๆ ด้านด้วย ทั้งเศรษฐกิจ มั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยส์ินด้วย  
 รัฐบาลและ คสช. ไม่ได้มุง่หวังอ านาจอย่างที่กล่าวอ้างกันทุกวันน้ี ว่าจะสบืทอดอ านาจผลประโยชน์ ผมยงันึกไม่ออก

เหมอืนกัน ผมก็ไมรู่้ว่าจะท าไปเพือ่อะไร ถ้าไม่ได้ท าเพื่อประเทศชาติ ประชาชน ผมไม่รู้จะท าไปเพือ่อะไรเหมือนกัน ทุกวันน้ีเราไม่
ต้องการที่จะไปควบคุมการเมือง ควบคุมประชาธิปไตยไปอกี 10-20 ป ีใครคิดแบบนั้นผมว่าไม่ใช้คนไทย ก็ต้องขอความร่วมมือใน
การช่วยกันรักษาเสถียรภาพของบ้านเมือง 

ในช่วงนี้ รัฐบาลและ คสช. คิด ท า มุ่งหวังอยู่เสมอว่า จะท าอย่างไรปญัหาเหล่าน้ีจะไม่กลบัมาอกี ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลา
ท ากันต่อไป อีกหลายรัฐบาล ก็ใช่ว่าปัญหาเหล่าน้ี จะแก้ไขได้หมดสิ้น โลกมีความเสี่ยงตลอดเวลา วันน้ีโลกภายนอกเขาไม่ค่อยมี
ปัญหา หรือจะสนใจกบัในเรือ่งของการบรหิารจัดการ “ทีม่าของรัฐบาล” มากนัก ก็มีความท าความเข้าใจกันอยู่บ้าง แต่เขาให้ความ
สนใจกบัความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพราะหากไมม่ีเสถียรภาพ การค้า การลงทุน หรือเศรษฐกจิก็จะหยุดชะงกั ในโลกจงึมี
ทั้งประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ทั้งสังคมนิยม บางประเทศยังเป็นรัฐบาลทหาร ทั้งนี้ก็ข้ึนอยูก่ับสภาการณ์ในแต่ละประเทศ ซึ่งทุก
คนก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครบั ว่าเราท าเพือ่อะไรกันอยูใ่นเวลาน้ี ไม่ใช้ไปฟังนักการเมืองที่มุง่หวังแตเ่พียงการเมืองอย่างเดียว 
หวังผลทางการเมือง เราต้องเร่งรักษาความสงบเรียบร้อยใหไ้ด้จากภายในเสีย 

ผมไม่ได้หมายความว่า ประเทศไทยจะตอ้งเป็นอย่างอื่น ผมยืนยันหลายครัง้แล้วเรามปีระชาธิปไตยมา 85 ปีแล้ว เราต้อง
มาดูซิว่า ประชาธิปไตย 85 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เราเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ แต่ท าไมเราไม่รูจ้ักการแก้ไข้ในสิง่ที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง มี
การเปลี่ยนแปลงบ้าง ใหส้ าเรจ็ ให้เหมาะสมเสียในช่วงนี้ วันหน้าทุกอย่างมันก็ต้องดีข้ึนเอง ช่วงนี้รัฐบาล และ คสช. กพ็ยายามจะ
เปิดโอกาส สร้างบรรยากาศ ให้มีการปฏิรปูในทุก ๆ ด้าน เพื่อที่เราจะไดเ้ป็นประชาธิปไตย “เต็มใบ” อย่างเต็มภาคภูมิ ตามแบบ
ฉบับของเรา ซึง่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมของเรา ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ถูกบิดเบือน บิดเบีย้ว จนเสีย
หลักการอันเป็นแก่นแท้ เพื่อเพียงผลประโยชน์ของใครบางคน กลุ่มบางกลุ่ม วันน้ี เราต้องมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ ต้องให้
ก าลังใจ ให้โอกาสคนดีๆ  พยายามท าเพือ่ส่วนรวม ประเทศชาติ และอนาคตของลูกหลาน  ไม่ให้พ่ายแพ้ต่อกลการเมืองที่อาจจะไม่
จริงใจ ที่ดีเขามากกว่าอยู่แล้ว คนที่ไม่ดีก็ยังมีอยู่ หรอืกลุ่มผลประโยชน์ที่ไร้ศีลธรรมเหล่าน้ี 
  
          สุดท้ายน้ี ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักทอ่งเที่ยว และผู้ทีส่นใจ นิยมสินค้าไทย คุณภาพดี มาร่วมซื้อหา 
อุดหนุน “สุดยอดสินค้า” จากทั่วประเทศ ณ ตลาดคลองผดุงกรงุเกษม ข้างท าเนียบรัฐบาล  ทั้งอาหารท้องถ่ิน ผลไม้พืน้บ้าน งาน
หัตถกรรมชุมชน และ OTOP “คุณภาพระดับสง่ออก” จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคมนี ้

  
          ขอบคุณครับ  ขอให้ “ทุกคน” มีความสุข ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ สวัสดีครับ 
 



 

 

  


